



ประกาศกรมควบคุมโรค  
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ โดยคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง เป็นผู้ประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคแต่งตั้ง ได้ดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑ ราย ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	สำนัก/กอง
นายปริญญา มาลัยเปีย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผน)	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

โดยให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่กรมควบคุมโรคประกาศผลการประเมินบุคคลตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินบุคคล ชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิดที่จะต้องส่งเข้ารับการประเมินพร้อมเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนในการจัดทำผลงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดิเรก ชำแปน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	
	ผลงานที่ส่งเข้าประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
<p><b>นายปริญญา มาลัยเปีย</b> ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๖๖๗๕ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๔ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี</p> <div style="text-align: center;">  <p>เค้าโครงเรื่องผลงานที่จะขอประเมิน <a href="https://shorturl-ddc.moph.go.th/xwQOI">https://shorturl-ddc.moph.go.th/xwQOI</a></p> </div>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u> - การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ของผู้นำชุมชน จังหวัดนครปฐม Strengthening health literacy in caring for diabetes patients among community leaders Nakhon Pathom Province</p> <p><u>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</u> - ร้อยละ ๘๕</p> <p><u>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</u> ๑. นางสาวนัสศิริ ยัมถนอม ร้อยละ ๑๕</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u> - การบูรณาการข้อมูลทางสาธารณสุขเพื่อสนับสนุน การวางแผนและการกำหนดนโยบายของหน่วยงาน</p>